

HƯƠNG SẮC BUÔN MÊ

Tây Nguyên, mảnh đất oai hùng của bao huyền thoại anh hùng. Nếu đã một lần đặt chân đến, chắc chắn rằng nơi đây sẽ để lại ấn tượng khó có thể nào quên được trong lòng mỗi du khách. Dọc theo con đường Trường Sơn huyền thoại để đến Buôn Mê Thuột, thành phố xanh của núi rừng Tây Nguyên, thủ phủ Cà Phê của cả nước, du khách sẽ được thưởng ngoạn khung cảnh hùng vĩ, thưởng thức hương vị cà phê Ban Mê, thăm các buôn làng, hòa mình vào không gian văn hóa dân tộc, được cưỡi trên lưng voi vượt dòng Sêrêpôk hay nhìn ngắm thác nước Dray Sap nổi tiếng.

Đến với tour Hương Sắc Buôn Mê của công ty du lịch Nam Thiên quý khách sẽ được khám phá những vẻ đẹp độc nhất vô nhị của núi rừng Tây Nguyên, hoà mình vào không khí hoang sơ và trong lành tại đây.

Thời gian: 2N2Đ

Phương tiện: Đi xe, về xe.

ĐÊM 1: TP.HCM - BUÔN MÊ THUỘT

22H00: Xe và HDV *Nam Thiên Travel* đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi *Buôn Mê Thuột*, quý khách cùng làm quen với bác tài và HDV, cùng tham gia một số trò chơi vui nhộn có thưởng, tìm hiểu các vùng đất mà đoàn đi qua như: **Đồng Xoài, phước Long, Bù Gia Mập.....** Quý khách nghỉ ngơi trên xe.

NGÀY 1 : BUÔN MÊ THUỘT – BUÔN ĐÔN – LÀNG CÀ PHÊ TRUNG NGUYÊN

(Ăn sáng, trưa, chiều)

07H00: Quý khách dùng **điểm tâm sáng alacate với khẩu vị đặc trưng của phố núi Tây Nguyên.**

08H00: Đoàn khởi hành đi tham quan **nhà đày Buôn Mê Thuột, Chùa sắc Tứ Khải Đoan** - một trung tâm tín ngưỡng Phật giáo gần gũi thân quen của người dân Đắk Lắk. Khải Đoan chẳng những là ngôi chùa lịch sử, một thắng tích du lịch ở Tây Nguyên mà còn là chiếc nôi của sinh hoạt Phật giáo Đak Lak.

Đặc biệt, chùa không kiến tạo tháp chuông, trống mà đã được thay vào những mái nhà Rông cao ngất uốn lượn. Tiếng chuông trên mặt sàn cao đã đủ sức vang vọng khắp vùng. Đại hồng chung là một công trình nghệ thuật triều Nguyễn, nặng 380kg, do thái tử Nguyễn Phúc Bảo tặng và các nghệ nhân phường đúc Huế tôn tạo ngày 15/12/1963, với đường nét khắc chạm tinh xảo, công phu.

Nhà Đày Đắk Lắk

11H00: Quý khách dùng cơm trưa tại *nhà hàng*, sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi.

13H00: Đoàn khởi hành đi Buôn Đôn, tham quan cầu treo và ngắm cảnh sông Sêrêpôk, nhà sàn cô 120 năm của người Lào, tham quan mộ và nghe kể chuyện về vua săn voi Khunjonop nổi tiếng 1 thời. Du khách có thể đi bộ hoặc cưỡi voi xuyên rừng vượt sông Sêrêpôk (chi phí tự túc), nghe thuyết minh văn hóa và xem ca múa nhạc dân tộc.

Các hoạt động tại Bản Đôn

17H00: Về lại khách sạn nghỉ ngơi. Sau khi ăn tối, xe đưa quý khách đi Làng Cà phê Trung Nguyên, thưởng thức những ly cà phê thơm ngon (tự túc) nơi thủ phủ của Cà phê với phong cảnh hữu tình tuyệt đẹp và lãng mạn.

Về khách sạn nghỉ ngơi, tự do dạo phố núi về đêm

NGÀY 2: BUÔN MÊ THUỘT- TP.HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng, trưa)

07H00: Đoàn dung điểm tâm tại nhà hàng. Đoàn làm thủ tục trả phòng quý khách đi **Chợ Buôn Mê** mua sắm đặc sản về làm quà biếu người thân.

Chợ Buôn Mê Thuột

09H00: Đoàn khởi hành về Tp. HCM, trên đường về tham quan khu du lịch Dray Sap – ngọn **thác hùng vĩ trên dòng** sông Sêrêpôk, nối liền hai bờ tỉnh Đắk Nông và Đắk Lắk, đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng

Thác Dray Sap thơ mộng và hùng vĩ

18H30: Đoàn về đến **Tp. Hồ Chí Minh** xe và HDV đưa quý khách về điểm tập trung ban đầu, chào tạm biệt và hẹn ngày gặp lại.